

# SỞ PHẬN KHÁC BIỆT GIỮA HAI DÂN TỘC ĐỨC-VIỆT VỀ NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.

## Mộng Tuyền

**H**ôm nay, 3/10/2023 là ngày Lễ quan trọng của nước Đức: Tag der Deutschen Einheit (ngày nước Đức thống nhất).



Tại Đức ngày Lễ này diễn ra hàng năm kể từ 1990, sau khi bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, ngày Lễ này người Dân Đức được nghỉ làm, tất cả Siêu Thị, Cơ Quan, Công Xưởng...đều đóng cửa (ngoài trừ một số ngành nghề đặc biệt thì không). Đây là dịp để người Dân Đức tưởng nhớ ngày trọng đại của lịch sử, ngày mà nửa phần đất nước của Đức về phía Đông được giải phóng khỏi sự cai trị độc ác của cộng sản Liên Xô (Sowjetunion).

Một nước Đức tang thương sau thế chiến thứ II, nhưng giai đoạn kinh hoàng nhất trong lịch sử là khoảng thời gian từ 1945 đến 1990, khi miền đông của Đức người Dân bị kìm kẹp dưới chế độ cộng sản bạo tàn, họ bị đói khổ, cơ cực, bần hàn...luôn khao khát có được cuộc sống tự do, phồn thịnh, no ấm, hạnh phúc...như một nửa đất nước bên kia về phía Tây, nơi mà Dân Đức phát triển cực thịnh về mọi lĩnh vực trong cùng một giai đoạn thời gian khi có được hệ thống nhà nước với thể chế Tự Do Dân Chủ.

Đối lập với Đông Đức cộng sản, cùng là một giống Dân thông minh, phía Tây Đức từ năm 1949 dưới sự điều hành của vị nguyên thủ Quốc Gia đầu tiên là Thủ Tướng Konrad Hermann Joseph Adenauer. Với tài lãnh đạo tuyệt vời, Ông đã giúp nước Đức phục hồi nhanh chóng nền kinh tế bị tan hoang sau chiến tranh

trở nên rực rỡ đến mức kỳ diệu từ 1950-1960, mà cách gọi của người Đức là Wirtschaftswunder (điều kỳ diệu kinh tế).

Điều kỳ diệu kinh tế này của Tây Đức, khi đó đã khiến cho người Dân ở phía Đông nhận biết cuộc sống của họ là địa ngục khi so với nửa bên kia Tây Đức là một thiên đàng, do đó đã tìm đủ mọi cách để vượt qua bên kia ranh giới, thậm chí họ đào những đường hầm bí mật để giúp những người hàng xóm ở khu vực gần ranh giới cùng đào thoát sang Tây Đức. Tất nhiên họ phải trả bằng máu cho những cuộc đào thoát như vậy, có nhiều người bị cảnh sát Đông Đức kết liễu cuộc sống bằng những loạt đạn tàn nhẫn.



Nhằm ngăn chặn làn sóng đào thoát sang Tây Đức, cộng sản Đông Đức đã dựng lên bức tường ô nhục tại Berlin vào lúc đêm của ngày 12/8/1961 để ngăn cách hai miền biên giới vĩnh viễn. Bức Tường xây dựng rất quy mô, với chiều cao 5 mét trên đỉnh có hàng rào thép gai với hệ thống báo động khi có người chạm vào, được canh gác 24/24 với những ụ súng máy và mìn chuyên dụng. Năm 1980 hệ thống tường chắn và hàng rào điện được mở rộng chạy dọc theo đường biên giới gần 1.400 km giữa hai miền nước Đức.

Để rồi đến ngày 09/11/1989 bức tường ô nhục biểu tượng cho sự chia rẽ hai miền đã bị sụp đổ sau hơn 28 năm tồn tại, mà nguyên nhân là từ những bước chân của đoàn người biểu tình do phần nộ chế độ cộng sản độc ác, đồng loạt diễn ra ở khắp nơi dâng trào như những dòng thác đổ. Gần một năm, sau khi bức tường Berlin sụp đổ Đông và Tây Đức chính thức hợp nhất vào ngày 03/10/1990 trở thành nước Cộng hòa Liên bang Đức như ngày nay.

Kể từ đó hai miền đã có chung hệ thống nhà nước Tự Do Dân Chủ, cùng với những Khôi Óc thông minh, nước Đức đã phát triển không ngừng, trở thành một nước đứng đầu về kinh tế trong khối Liên Hiệp Châu Âu.

Một trong những yếu tố đặc biệt giúp nước Đức cường thịnh được như ngày nay ít có ai biết đến, đó là người Dân Đức luôn ở phía đối lập với chính phủ, họ thường chỉ trích và chửi rủa công khai mỗi khi chính phủ của họ làm việc không ra trò. Và mặc dù đất nước của họ dẫn đầu về những bằng phát minh cũng như dẫn đầu về kỹ nghệ Auto trên toàn thế giới, nhưng không ai nghe thấy người Dân Đức có phát ngôn tự hào về những điều đó.

Tại Việt Nam, sau ngày “thống nhất đất nước” 30/4/1975 đến nay thì sao?

Thiết nghĩ, không cần phải kể về những giá trị suy đồi thuộc mọi lãnh vực của đất nước mà đảng csVN đã gây ra. Xin mượn nhận định của nhà văn cộng sản Dương Thu Hương để có thể nói về điều đó một cách trọn vẹn:

*“Một chế độ man rợ đã chiến thắng một nền văn minh...”*. Đây mới chính là bức tường ô nhục của Việt Nam.



Và điều rất bất ngờ là con số chênh lệch không thể tưởng tượng khi so sánh giữa cộng sản Đông Đức và csVN về số lượng người hy sinh cho bức tường ô nhục được hình thành. Đông Đức chỉ có 200 sinh mạng bị lấy đi khi họ tìm cách vượt qua Bức Tường. Còn Việt Nam, csVN đã tước đoạt hơn 2 triệu sinh mạng thường dân để xây nên Bức Tường ô nhục đó.

Nước Đức đã thật sự có thanh bình kể từ ngày thống nhất đất nước 3/10/1990.

Nhưng khác với Đức, tại Việt Nam thành phần yêu đảng còn quá nhiều, họ răm rắp đồng thuận với những gì nhà nước tham nhũng này chỉ đạo, thậm chí còn ca ngợi và tự hào nhờ có đảng lãnh đạo mà Việt Nam đã trở thành một đất nước với đỉnh cao trí tuệ đầu bảng không chế được một con ốc trong chiếc xe điện VinFast. Vậy, khi nào Việt Nam mới có được thanh bình tương tự như nước Đức?

Xin thưa, khi và chỉ khi “bức tường ô nhục” của Việt Nam đã ví von như nhận định của nhà văn Dương Thu Hương, nó phải bị đập đổ trong nhận thức và trí tuệ của người Việt Nam từ thường Dân đến thượng cấp.

Bởi lẽ không có gì là bền vững với thời gian, vì thế tuổi thọ Bức Tường ô nhục Berlin của Đức là 28 năm. Chắc hẳn tuổi thọ Bức Tường ô nhục của Việt Nam sẽ là 50 năm!

## Mộng Tuyền

Germany, 3 Oct 2023

**Ps:** Xin chân thành cảm ơn một Quý Vị đấu tranh tại Đức, đã yêu cầu tôi viết bài về ngày thống nhất của nước Đức. Vì để không phụ lòng mong đợi của Quý Vị, tôi đã không sử dụng ngày Lễ cho việc nghỉ ngơi của mình.

---

**Nguồn:** <https://bacaytruc.com/index.php/16804-s-ph-n-khac-bi-t-gi-a-hai-dan-t-c-d-c-vi-t-v-ngay-th-ng-nh-t-d-t-n-c-tac-gi-m-ng-tuy-n-vaca>

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



The banner features a yellow background with a green bar at the bottom. On the left is a circular logo with a map of Vietnam and the text "An Lạc & Tự Chủ". In the center, the text "VIỆT NAM VĂN HIẾN" is written in large, bold, brown letters, with the website "www.vietnamvanhien.info" below it. On the right is a blue square with a white sunburst symbol. At the bottom, the text "TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9200 TÁC PHẨM" is written in white on the green bar.